



**คู่มือการให้บริการ : การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ
หลักสูตร**

หน่วยงานที่ให้บริการ : ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี)

ตามประกาศ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และตามประกาศ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 ได้กำหนดจำนวนและคุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร ทั้งในด้านคุณวุฒิการศึกษา และผลงานทางวิชาการ

ระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

1. ประกาศ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
2. ประกาศ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ ฝ่ายวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ระยะเวลาการให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 08.30 – 16.30 น.
--	--

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการ

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	หลักสูตรแจ้งความประสงค์ในการขอเปลี่ยนแปลง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ หลักสูตร	1 วัน	หลักสูตรสาขาวิชา
2	เจ้าหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง	1 วัน	งานวิชาการ
3	หลักสูตรฯ จัดทำแบบเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร (Cur05)	15 วัน	หลักสูตรสาขาวิชา
4	ตรวจสอบเอกสาร แก้ไข และเสนอวาระเข้าที่ประชุม คณะกรรมการประจำคณะ	3 วัน	งานวิชาการ
5	คณะกรรมการประจำคณะ พิจารณาคุณสมบัติของ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ หลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง และพิจารณา เห็นชอบ/ ไม่เห็นชอบตามแบบเสนอขอ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร (Cur05)	1 วัน	คณะกรรมการประจำคณะ
6	จัดทำแบบเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ พิจารณากลับกรองหลักสูตร	1 วัน	งานวิชาการ
7	คณะกรรมการพิจารณากลับกรองหลักสูตร พิจารณา เห็นชอบ/ ไม่เห็นชอบตามแบบเสนอขอเปลี่ยนแปลง อาจารย์ประจำหลักสูตร (Cur05)	1 ชั่วโมง	คณะกรรมการพิจารณา กลับกรองหลักสูตร

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานผู้ออกเอกสาร
1	แบบฟอร์มการแก้ไขหลักสูตร (Cur05) สำหรับเปลี่ยนแปลงอาจารย์	สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน
2	ระเบียบสำเร็จการศึกษา (Transcript) ของอาจารย์ผู้จะเข้าเป็นอาจารย์ ประจำหลักสูตร	
3	เอกสารผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้จะเข้าเป็นอาจารย์ประจำ หลักสูตร	

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)
1	แบบฟอร์มการแก้ไขหลักสูตร (Cur05) สำหรับเปลี่ยนแปลงอาจารย์	ไม่มีค่าธรรมเนียม

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำการให้บริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน การให้บริการ
1	ฝ่ายวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย 2/6 ถนนราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทร.0-7431-7107 โทรสาร.0-7431-7108

แบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม
1	แบบฟอร์มการแก้ไขหลักสูตร (Cur05) สำหรับเปลี่ยนแปลงอาจารย์

ภาคผนวก

ไม่มี

ปรับปรุง 3 เมษายน 2565

เด่นเดือน